



ความเห็นของ WHO เกี่ยวกับการอนุญาตสื่อสารผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงของ อย. สหรัฐ สร้างความผิดหวังให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่

จากกรณี หน่วยงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อ้างความคิดเห็นขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับคำอนุญาตขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาที่ระบุให้ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) ของฟิลลิป มอริส อินเทอร์เน็ตซันแนล อิงค์ (พีเอ็มไอ) สามารถสื่อสารในฐานะผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product) ได้ นั้น นายเจอร์ลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอริส เทรดิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“PMTT”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือพีเอ็มไอ กล่าวว่า “ปฏิกริยาของ WHO ที่มีต่อการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานอิสระด้านสาธารณสุขชั้นนำระดับประเทศ ถือเป็นการพลาดโอกาสในการยื่นหยัดอยู่เคียงข้างวิทยาศาสตร์และการสร้างความคืบหน้าให้กับภารกิจหลักด้านสุขภาพระดับโลก ทำยที่สุด หากการต่อต้านของ WHO ดำเนินต่อไปเพื่อกีดกันไม่ให้ผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปสามารถเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าได้ ผู้นำขององค์การอนามัยโลกจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นตามมา”

“เราผิดหวังอย่างมากที่ได้เห็น WHO ระบุถึงการตัดสินใจของ อย. สหรัฐฯ อย่างไม่ถูกต้อง โดยเลือกสื่อสารเฉพาะประเด็นที่จะช่วยให้ WHO ดำเนินการตามแนวทางที่ไม่ถูกต้องต่อไป ขณะที่ละเลยผลการศึกษาวงวิทยาศาสตร์ที่ WHO ไม่อยากจะทำให้เกิดการนำมาพูดคุยในสังคม”

สำหรับข้ออ้างเรื่องสารเคมีเพิ่มเติมที่พบในไอละอองนั้น มร. มาร์โกลิส เสริมว่า “ไอละอองที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอมีความซับซ้อนน้อยกว่าควันบุหรี่อย่างมาก และปริมาณของสารเคมีในควันบุหรีมีจำนวนมากกว่ในไอละอองของผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน จากการประเมินกว่า 30,000 ครั้ง ผลระบุไปในแนวทางเดียวกันว่าผลิตภัณฑ์นี้ก่อสารเคมีที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายในระดับที่น้อยกว่าควันบุหรีโดยเฉลี่ย 90% แม้ไอละอองจะพบสารเคมีเฉพาะบางชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือมีสารเคมีบางชนิดในระดับที่เข้มข้นกว่าที่พบในควันบุหรี แต่ระดับของสารเคมีเหล่านั้นมีความเป็นพิษต่ำในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความกังวลแต่อย่างใด ซึ่งอย. สหรัฐฯ ได้พิจารณาข้อมูลเหล่านี้เรียบร้อยแล้วว่าเหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถจำหน่ายและสื่อสารข้อความว่าลดระดับการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่างๆ ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา”

“ผู้ที่ได้รับผลกระทบและความสูญเสียจากแนวทางของ WHO ก็คือผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน แน่แน่นอนว่าแนวทางที่ดีที่สุดต่อความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพคือการเลิกสูบบุหรี่หรือไม่เริ่มสูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เลิก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ไรควันจะเป็นประโยชน์และเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถบรรลุความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขระดับโลกได้อย่างมหาดศาล เมื่ออยู่ภายใต้การใช้กฎระเบียบและการตลาดที่เหมาะสม องค์การอนามัยโลกมีความรับผิดชอบที่ต้องตระหนักถึงความจริงนี้และดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว”



“เรายินดีให้รัฐบาลและหน่วยงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ตรวจสอบผลการศึกษาของพีเอ็มไอ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสารเคมีที่เพิ่มขึ้นมาตามที่มีการกล่าวอ้าง เราเชื่อว่าประเทศไทยควรจะได้ศึกษาและกำหนดแนวทางที่สร้างสรรค์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่แทนที่จะสร้างความกังวลให้กับผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคนในประเทศไทย ด้วยการตีความคำอนุญาตของ ออย. สหรัฐฯ อย่างผิดๆ หรือไม่ให้ความสำคัญกับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์”

###

Delivering a Smoke-Free Future

บริษัท ฟิลลิป มอริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของ พีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 300 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

เราเป็นผู้ดำเนินการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควันและนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่บุหรี่ซิการ์เรตในที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอกำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เส้นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้และผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบของนิโคติน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พีเอ็มไอ ประเมินการว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 11.2 ล้านคน ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 57 แห่งทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.philipmorristhailand.com> และ <https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/>